



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖ <http://tspd.dopa.go.th>

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๓๐๓๕

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สง.ผคปค.	๘๕
วันที่	๒๓ พ.ย. ๕๙
เวลา	๑๗.๒๐ น.

เรื่อง สรุประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ มท. (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. หน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. หน.กตภ. และ หน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ มท.

เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง)

ผอ.วช.



ประเด็น	สาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>การบูรณาการแผนดังกล่าว มท. จะเสนอ รอง นรม. (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) พิจารณางบประมาณเพิ่มเติมให้กับแผนพัฒนาอำเภอและแผนหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งยังไม่มีงบประมาณรองรับหรือมีแต่ยังไม่เพียงพอ โดยแผนพัฒนาอำเภอขอรับการสนับสนุนอำเภอ ละ ๕ ลบ. และแผนหมู่บ้าน/ชุมชน ๑ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>หลักการบูรณาการแผนของ มท. จะดำเนินการโดยผสมผสานหลัก Value Chain ของ นรม. หลักวิชาการ Positioning และนโยบายการพัฒนาประเทศ (Thailand ๔.๐) เพื่อเชื่อมโยงโครงการของกลุ่มจังหวัด โดยกำหนด Flagship Project ๒ เพื่อให้เห็นภาพรวมของแผนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายหลัก ๒ ประเด็น คือ (๑)เศรษฐกิจในพื้นที่ สะพัดมากขึ้น มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) เพิ่มขึ้นอัตราที่สูงขึ้น และ (๒)รายได้ “กระจาย” ได้อย่างกว้างขวาง (Income per Head เพิ่มขึ้น) ในบริบทของการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน (Inclusive Growth for Sustainability) เพื่อให้ประเทศไทยหลุดออกจาก Middle Income Trap ใน ๒๐ ปี ภายใต้การพัฒนาอย่าง มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน</p> <p><b>๑.๓ การบริหารข้อมูลแก่เกษตรกรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ</b></p> <p>สืบเนื่องจาก นรม. ได้ตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และได้มีดำริในเรื่องนโยบายการพัฒนาประเทศ (Thailand ๔.๐) เกี่ยวกับการช่วยเกษตรกรให้มีข้อมูลด้านการเกษตรที่ครอบคลุม เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ โดยต้องการให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลดังกล่าว เช่น ข้อมูลน้ำ สภาพอากาศ ปุ๋ย โลจิสติกส์ ราคา ผลผลิต การเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ มอบให้นายชยพล ธิติศักดิ์ ร.ปมท. เป็น หน.คณะทำงาน โดยมี สนผ. และ ศสส. เป็นคณะทำงาน รวมทั้งให้มีนักวิชาการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย เพื่อดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูล คัดกรองข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย</p>	-
<p>๒.ข้อสั่งการ/หรือข้อราชการของ ปมท.</p>	<p><b>๒.๑ การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</b></p> <p>ขอให้ใช้กลไกของ มท. ที่มีอยู่ในพื้นที่ทุกระดับ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติให้เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดทำบัญชีครัวเรือน การลดละ เลิก อบายมุข เป็นต้น ทั้งนี้ มอบให้นายประยูร รัตนเสนีย์ ร.ปมท. เป็น หน.คณะทำงาน โดยมี ปค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการต่อไป</p> <p><b>๒.๒ การอำนวยความสะดวกในการเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ</b></p> <p>ขอให้จังหวัด อำเภอ ชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพของ มท. ตามที่ได้มีหนังสือชี้แจงไปแล้ว เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนในพื้นที่รับทราบและเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องด้วย</p>	<p>กสภ./ สน.ปท</p> <p>สน.อส./ สล.ปค.</p>

ประเด็น	สาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p><b>๒.๓ การดูแลป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่</b>            ขอให้จังหวัด อำเภอ เน้นย้ำการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเหตุร้าย ในพื้นที่ ดังนี้</p> <p><b>๑) การทำงานในเชิงรุก :</b> ให้ใช้กลไกของ มท. โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลความสงบเรียบร้อยในทุกมิติ เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างความขัดแย้งของกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นต่าง การบิดเบือนข้อเท็จจริงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ในเรื่องต่างๆ ให้ถูกต้อง เป็นต้น</p> <p><b>๒) การทำงานในเชิงรับ :</b> ให้ลดปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบ เช่น การตรวจสอบกล้อง CCTV ให้ใช้งานได้อยู่เสมอ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตรวจสอบความสว่างในหมู่บ้าน/ชุมชน/พื้นที่ล่อแหลมที่อาจเกิดเหตุร้าย การรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการโดยเร็ว เป็นต้น</p>	<p>สน.มณ./            สน.อส.</p>
	<p><b>๒.๔ ความคืบหน้าการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง (Linkage Center)</b>            ขอให้ ปค. พิจารณาขยายการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง (Linkage Center) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ที่อยู่ในกระทรวง บวง กรมอื่น เพื่อให้สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการขอรับบริการให้มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยขอให้จัดทำฐานข้อมูลเป็นระบบขึ้น เช่น ข้อมูลสำหรับบริการประชาชน ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐและข้อมูลลับสำหรับผู้บริหาร เป็นต้น</p>	<p>สน.ปท.</p>
	<p><b>๒.๕ แนวทางปฏิบัติงานเรื่องสัญชาติ</b>            ขอให้จังหวัด อำเภอ เร่งรัดการพิจารณาสัญชาติให้กับบุคคลที่ได้มีการยื่นคำขอ โดยมีเอกสาร/หลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน และผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายแล้ว โดยเฉพาะการพิจารณาสัญชาติให้กับกลุ่มนักเรียนที่ได้มีการสำรวจไว้แล้ว ขอให้ทำงานในเชิงรุกโดยการเข้าไปรับคำร้องในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้ ให้ ปค. จัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วด้วย</p>	<p>สน.ปท.</p>
	<p><b>๒.๖ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย</b>            ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ... อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. จึงขอให้จังหวัด อำเภอ อปท. ในพื้นที่ ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนงานที่ สส. ได้มีการสั่งการไปแล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเป้าหมายลดปริมาณขยะให้ได้ ๕ % ขอให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ด้วย</p>	<p>สน.ปท.</p>
	<p><b>๒.๗ การดำเนินงาน พ.ร.บ.เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙</b>            ตามที่ พ.ร.บ. เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้ว ขอให้ ปค. ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการให้ มท. ทราบด้วย</p>	<p>สน.ปท.</p>

ประเด็น	สาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>๒.๘ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากรายผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ มท. มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย</p>	<p>วช/ ทุก สำนัก/กอง</p>

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน